

วันที่ 15 สิงหาคม 2565

เรื่อง ชี้แจงงบการเงินไตรมาส 2 ปี 2565  
เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน) ได้นำส่งงบการเงิน ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2565 สำหรับงวดสามเดือน  
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 จึงใคร่ขอเรียนชี้แจงสาเหตุและผลการดำเนินงานดังนี้

- รายได้จากการดำเนินงานของบริษัท สำหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2565 มีจำนวนรวม 669 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 272 ล้านบาท  
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 69 เมื่อเทียบกับ 397 ล้านบาท ของไตรมาสที่ 2 ปี 2564 สาเหตุหลักมาจากส่วนงานรับจ้างผลิตมี  
โครงการในมือมากขึ้น และโครงการใหญ่ที่เคยหยุดงานชั่วคราวได้กลับมาเริ่มงานก่อสร้างแล้วในไตรมาสปัจจุบัน ทำให้  
ปริมาณงานรับจ้างผลิตที่ดำเนินการและสามารถรับรู้รายได้ในปี 2565 มากกว่าปี 2564 แต่ขณะเดียวกันการให้บริการ  
เก็บรักษาและขนย้ายสินค้าของโครงการดังกล่าวดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ส่งผลให้รายได้จากการขายและบริการลดลง  
เช่นกัน ส่วนรายได้จากการให้เช่าสังหาริมทรัพย์ ลดลงกว่าร้อยละ 55 จากการที่บริษัทขอยุติได้จำหน่ายสิทธิการเช่า  
และ/หรือสิทธิการเช่าช่วงให้แก่ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าสังหาริมทรัพย์ เคทีบีเอสที มิกซ์  
เมื่อปลายปี 2564
- อย่างไรก็ดี ต้นทุนการเตรียมงานช่วงเริ่มโครงการค่อนข้างสูง แต่ยังไม่สามารถรับรู้รายได้ตามมาตรฐานการรายงานทาง  
การเงินได้ ส่งผลให้เกิดขาดทุนขั้นต้น ประกอบกับปริมาณงานที่ยังคงไม่เต็มกำลังการผลิตส่งผลให้ยังคงมีค่าใช้จ่าย  
โรงงานที่ไม่ปันส่วนเข้าต้นทุนการรับจ้างผลิต จำนวน 43 ล้านบาท ซึ่งใกล้เคียงกับปีก่อน
- ไตรมาสปัจจุบันบริษัทรับรู้ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน จำนวน 11 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี  
ของสินทรัพย์สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นงวด ในขณะที่ช่วงเดียวกันของปีก่อนรับรู้กำไร  
50 ล้านบาท
- วิฤติเศรษฐกิจยังคงส่งผลกระทบต่อตลาดลงทุนทั่วโลกต่อเนื่องถึงปัจจุบัน ซึ่งบริษัทจะต้องแสดงเงินลงทุนด้วยมูลค่า  
ยุติธรรม ส่งผลให้มีขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในไตรมาสปัจจุบัน รวมจำนวน 34  
ล้านบาท ในขณะที่ช่วงเดียวกันของปีก่อนมีกำไร 14 ล้านบาท
- จากสาเหตุดังกล่าวทำให้บริษัทแสดงผลขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวน 163 ล้านบาท สำหรับ  
ไตรมาสที่ 2 ปี 2565 ในขณะที่ไตรมาสที่ 2 ปี 2564 ขาดทุนฯ 5 ล้านบาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุพัชรา ยังตรง)

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน